

รายการกำกับติดตามโครงการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ที่	โครงการ	สภาพโครงการ				ลักษณะโครงการ	
		อยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่เกิดผลผลิต	อยู่ระหว่างดำเนินการยังมีผลผลิตเกิดขึ้นแล้วเป็นระยะ	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วและจะดำเนินการต่อไป	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วและมีผลผลิต	ต่อเนื่อง	ใหม่
โครงการกลุ่มบริหารวิชาการ							
1	ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ	✓				✓	
2	พัฒนาคุณภาพการอ่านและการเขียนภาษาไทย 100 %				✓	✓	
3	ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน				✓	✓	
4	บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย	✓				✓	
5	การพัฒนาเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้	✓			✓	✓	
6	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน	✓				✓	
7	ส่งเสริมทักษะคณิตคิดเร็ว				✓		
8	สร้างขวัญและกำลังใจแก่นักเรียน				✓	✓	
9	สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ				✓	✓	
10	OPEN HOUSE	✓				✓	
11	ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	✓				✓	
12	ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา				✓	✓	
13	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์			✓		✓	
14	เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ		✓		✓	✓	
15	เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019				✓		✓
16	ส่งเสริมทักษะอาชีพนักเรียนเรื่องการติดตั้งการรับสัญญาณดาวเทียม	✓					✓
17	ส่งเสริมทักษะอาชีพนักเรียนเรื่องการประดิษฐ์ไม้โครโฟนปากกา				✓		✓
18	ปรับปรุงระบบเสียงตามสายโรงเรียน		✓			✓	
19	โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่การมีงานทำ		✓				✓
โครงการกลุ่มบริหารวิชาการ (ปฐมวัย)							
1	พัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยสู่มาตรฐานการศึกษา	✓				✓	
โครงการกลุ่มบริหารทั่วไป							
1	ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้	✓				✓	
2	ออมทรัพย์เพื่อการศึกษา			✓		✓	
3	การเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี	✓				✓	
4	ส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาในโรงเรียน	✓					
5	ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน				✓	✓	
6	เข้าค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	✓				✓	

7	ป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา				✓	✓	
8	กิจกรรมวันสำคัญ		✓			✓	
9	ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านกีฬาและนันทนาการ		✓			✓	
10	ส่งเสริมสุขภาพและแก้ไขโภชนาการในเด็ก		✓				✓
11	ส่งเสริมประกันสุขภาพ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด		✓			✓	
12	เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเพศวิถีศึกษา		✓				✓
13	ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ		✓			✓	
14	ส่งเสริมทักษะนักเรียนเรื่องการติดตั้งงานรับสัญญาณดาวเทียม				✓		✓
15	ปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถานศึกษา				✓	✓	
14	พัฒนางานสารบรรณ				✓	✓	
16	พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน				✓		
17	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ				✓	✓	
18	สุขภาพดี ชีวีมีสุข		✓			✓	
19	ห้องสวย โรงเรียนงาม		✓			✓	
2.0	ประชุมผู้ปกครองนักเรียน		✓			✓	
21	รถ-รับส่งนักเรียน		✓			✓	
23	เลี้ยงปลาเพื่ออาหารกลางวันนักเรียน		✓				✓
โครงการกลุ่มบริหารงานบุคคล							
1	ถอดประสบการณ์ผู้ทรงคุณค่า		✓			✓	
2	พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC)				✓		✓
	สร้างขวัญและกำลังใจบุคลากร				✓	✓	
โครงการกลุ่มบริหารงบประมาณ							
1	จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2563				✓	✓	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ลงชื่อ.....วิมลมาลย์ โภพล....เจ้าหน้าที่การเงิน
(นางวิมลมาลย์ โภพล)

ลงชื่อ...สมิตรา..หมวกแก้ว..เจ้าหน้าที่การเงิน
(นางสาวสมิตรา หมวกแก้ว)

รับรองข้อมูลถูกต้อง



ลงชื่อ..

(นายวีรพล พิลาจันทร์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด